



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 หน้า 1,3 มูลค่าข่าว 380,700.-



เล่าไว้ว่า โน้พินนั้นคุณปู่มาปลูกให้ต้นและบอกให้รับหน่อออกจากบ้านที่ไฟไหม้จึงรอดมาได้หวุดหวิด โดยกับเรื่องนี้ก็ว่าพากษกันอ้ออึ้ง... ก็ว่ากันไป อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมกรณี "พินบอกเหตุ" นี้กรณีนี้ก็ยังมีทั้งฝั่งที่เชื่อเต็มร้อย เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง และไม่เชื่อ ขณะที่เรื่อง "ความพิน" นี้ ในทางวิทยาศาสตร์ ในทางวิชาการ ก็เป็นอีกหนึ่ง "หัวข้อวิจัย" เช่นกัน...

มีการพยายามจะ "ไขปริศนาการพิน"

มีงานวิชาการ "อธิบาย-ให้คำตอบ?"

สำหรับข้อมูลที่ว่า "ทีมสติปัญญา" นำมาสะท้อนต่อ ณ ที่นี้... กับกรณี "พินบอกเหตุ" นี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจซึ่งเผยแพร่อยู่ในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับ 15 ม.ค.-มิ.ย. 2569 โดยจริยา สมประสงค์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ที่ได้วิเคราะห์กรณี "ความพิน" ผ่านการทบทวนวรรณกรรมในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งก็ได้ค้นพบประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับ "การพินในวรรณกรรม"

ในบทวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยระบุไว้ว่า... มนุษย์สนใจเกี่ยวกับความพินมานานแล้ว ซึ่งสิ่งที่พิสูจน์ได้จากคำกล่าวนี้ได้ก็คือ "คำที่เกี่ยวข้องกับความพิน" ที่ถูกสืบทอดต่อ ๆ กันมามากกว่าพันปี เช่น บันทึกความ

งานศึกษาวิจัยดังกล่าวยังระบุไว้ว่า... ในแง่การ "ตีความจากพิน" นั้น เมื่อพิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรม จากวรรณกรรมต่าง ๆ ก็พบประเด็นน่าสนใจ อาทิ "พินเห็นนิมิตมารดา" ตีความว่า... ผู้พินกำลังกังวลใจ เป็นพินไม่ดี แต่บางตำราที่ตีความว่า... กำลังมีโชค, "พินว่าตกปลาได้" ตีความว่า... จะเสียของรัก หรือจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรัก, "พินเห็นเทพยดา" ตีความว่า... จะมีโชคดี แต่บางตำราที่ตีความว่า... ระวังจะถูกใส่ร้าย หรือถ้า "พินถึงมังกร" จากการศึกษาวรรณกรรม "สามก๊ก" ก็มีการทำนายพินลักษณะนี้ไว้ดังนี้... ถูกมังกรพันกาย ทำนายว่า... กำลังมีเคราะห์, "พินมังกรเหาะ" ทำนายว่า... จะมีโชคหรือได้เลื่อนยศเลื่อน

**'มีศาสตร์'หลายต้น
'พินบอกเหตุ?'
หลายกรณี'ชวนอึ้ง!!'**



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ตำแหน่ง, ชี้มั่งกรทางค้วน ทำนยวว่า...บริวารจะแปรพักตร์ทรยศ ...นี่เป็นบางส่วนกรณีการ “ตีความความฝัน”

ทั้งนี้ เรื่อง “ความฝัน” นั้น ถ้าในทาง “ความเชื่อ” ก็จะมี “การทำนายฝัน” ส่วนในแง่ “จิตวิทยา” จะเป็นการ วิเคราะห์ความฝันเพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาท หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อสมอง หรือเรียกว่า “การทำจิตวิเคราะห์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความฝันนี้ก็มีข้อมูลน่าสนใจที่ทาง www.istrong.co ได้มีการเผยแพร่บทความชื่อ



“ฝันแบบนี้หมายถึงอะไร: จิตวิทยาความฝันที่สะท้อนสุขภาพจิตและความในใจ” ที่ทาง “ทีมสติปัญญา” ก็จะสะท้อนต่อข้อมูล โดยจากข้อมูลในบทความดังกล่าว โดยสังเขปมีดังนี้...

“ฝันแบบนี้หมายถึงอะไร?” เป็น คำถามยอดฮิตเมื่อคนเราฝันแปลก ๆ จนทำให้ต้องค้นหา “คำทำนายฝัน” ซึ่งในทางโหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ทุกความฝันล้วนมีความหมาย โดยในทางจิตวิทยา “วิเคราะห์ความฝัน” มีเป้าหมายเพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งมีนักจิตวิทยาศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความฝันมานานแล้ว โดยเฉพาะ Carl Jung นักจิตวิทยาสายจิตวิเคราะห์ ศิษย์เอก

Sigmund Freud บิดาของจิตวิทยาสายจิตวิเคราะห์ โดย Carl Jung ได้อธิบายไว้ว่า...

“การวิเคราะห์ฝันนั้นเป็นกระบวนการที่เรียกว่า Synchronicity หรือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจไม่ได้เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยเหตุและผล แต่มีความสัมพันธ์ในเชิงของความหมายเข้าด้วยกัน ซึ่งความฝันแต่ละอย่างล้วนแล้วเกี่ยวพันกับ unconscious หรือจิตไร้สำนึกทั้งสิ้น” ...เป็นคำอธิบาย “ทฤษฎีการวิเคราะห์ฝัน” ในทางจิตวิทยา

และในบทความยังรวบรวม “ความหมายของความฝันที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิต” เอาไว้ด้วย โดยที่น่าสนใจมีดังนี้... “ฝันว่ากำลังบิน” บ่งบอก...จิตใจที่รู้สึกปลอดภัยไปรุ่งอรุณคล้าย, “ฝันเห็นแหล่งน้ำ” บ่งบอก...จิตใจที่กำลังต้องการพักผ่อน หรือมีความเครียดจากชีวิตประจำวัน, “ฝันว่าเปลี่ยนกาย” บ่งบอก...จิตใจที่กำลังดิ้นรนที่ดื้อซอตนตัวตนไว้, “ฝันถึงปืน พลุ่ระเบิด” บ่งบอก...จิตใจที่กำลังคับข้องใจต่อบางสิ่งบางอย่าง, “ฝันถึงบ้าน” บ่งบอก...ภาวะจิตใจที่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ปลอดภัย

“ฝันถึงผี หรือวิงหนืออะไรบางอย่าง” บ่งบอก...ภาวะจิตใจที่กำลังเครียด หรือรู้สึกถูกคุกคามทางจิตใจ, “ฝันว่าตกจากที่สูง” บ่งบอก...ภาวะจิตใจที่กำลังมีความเครียด มีความกดดันที่อัดแน่นในใจ ซึ่งฝันแบบนี้เพิ่มความเสี่ยงเกิดภาวะหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นขณะหลับอีกด้วย ส่วน “ฝันว่าบ้านไฟไหม้” บ่งบอก...ภาวะจิตใจที่กำลังแปรปรวน รู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง กดดัน เครียด ...นี่เป็นบางส่วนกรณีการ “วิเคราะห์ความฝันในทางจิตวิทยา” ที่แตกต่างจากความเชื่อ “ทำนายฝัน”

“ฝันบอกเหตุ” นั้น “ยึดโยงกับศาสตร์” ขณะที่ “หลาย ๆ กรณีนั้นก็ชวนอึ้ง” เช่น “พารอด??” หรือ “พารวย??”.